

NGHỊ LUẬN VỀ CÂU NÓI “BÀN TAY TẶNG HOA HỒNG BAO GIỜ CŨNG PHẪNG PHÁT HƯƠNG THƠM

1. Lập dàn ý Nghị luận về câu nói "Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phát hương thơm"

a. Mở bài:

Thế giới mà chúng ta đang sống hôm nay đang cần lắm những bàn tay của con người sẵn sàng mở rộng lòng nhân ái. Nếu hạnh phúc và niềm vui được sẻ chia thì nỗi buồn sẽ bị dập tắt còn hạnh phúc và niềm vui thì sẽ được nhân đôi. Con người khi trao đi yêu thương cho người khác, tức là họ cũng đã nhận lại yêu thương cho mình, và con người đó luôn có được những điều tốt đẹp cho bản thân và cho những người xung quanh nữa. Có lẽ đó cũng chính là nội dung của câu ngạn ngữ mà người Bungari muốn gửi tặng đến tất cả chúng ta “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phát hương thơm”

b. Thân bài:

- *Giải thích*

+ "Hoa hồng" là loài hoa đẹp nhất trong các loài hoa, nó là biểu tượng cho tình yêu và hạnh phúc từ bao đời nay.

+ Hoa hồng đây chính là ẩn dụ cho tình yêu thương, sự sẻ chia. Còn "hương thơm" chính là điều tốt đẹp mà ta đón nhận được khi ta trao đi tình yêu thương đó.

+ Hoa hồng có mùi hương rất đậm nên trao cho người khác rồi mà hương thơm vẫn còn đọng mãi trên bàn tay ta.

- *Chứng minh tính tích cực của câu ngạn ngữ:*

+ Câu phương ngôn đưa ra một quan niệm sống tích cực: Sống là phải biết quan tâm sẻ chia, dâng tặng người bên ta, quanh ta những điều tốt đẹp “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

+ Người biết trao tặng hoa hồng, trao tặng yêu thương là người giàu có về tâm hồn. Giúp đỡ người khác, mang đến hạnh phúc cho người khác chính là cách để tô đẹp tâm hồn mình.

+ Bạn nên nhớ rằng, khi bạn đang vui thì trên thế giới này có biết bao người đang buồn, khi bạn đang hạnh phúc thì quanh bạn đang có biết bao người rơi vào hoàn cảnh bất hạnh, thiếu may mắn.

+ Nếu cuộc sống của bạn chỉ nghĩ cho riêng mình thì thế giới quanh bạn chỉ toàn những điều ích kỷ.

- *Bài học nhận thức và hành động.*

+ Câu nói: “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm” là lời nhắc nhở, cảnh tỉnh cho con người về một quan niệm nhân sinh.

+ Hãy trao tặng tất cả những gì bạn có, đừng chần chừ hay e ngại bởi những gì bạn nhận được còn nhiều hơn thế nữa.

+ Ai cũng có quyền trao đi hoa hồng, ai cũng có quyền nhận lấy hương thơm... Hãy mở lòng ra với mọi người, với cuộc đời.

c. Kết bài:

Nêu cảm nghĩ của em về câu nói.

2. Bàn luận về câu nói "Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm"

Mỗi người sinh ra và lớn lên đều được dạy và học những nghĩa cử cho đi những điều tốt đẹp, yêu thương của mình. Biết trao tặng yêu thương chúng ta sẽ nhận lại được yêu thương. Điều đó đã được thể hiện qua câu nói: “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”.

Vậy cần hiểu “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm” nghĩa là gì? Vâng! “Bàn tay” là một bộ phận của cơ thể con người dùng để cầm nắm. Nhưng trong câu nói trên từ “Bàn tay” mang nghĩa hoán dụ ý chỉ con người. Còn “hoa hồng” là một loài hoa có xuất xứ từ Bungari, có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, vàng, cam, xanh... có hương thơm quyến rũ nồng nàn. Trong câu nói này “hoa hồng” cũng mang nghĩa ẩn dụ cho tình yêu thương, cho sự sẻ chia, giúp đỡ người khác. “Tặng” là từ dùng chỉ hành động trao đi với thái độ nâng niu, trân trọng. Cuối cùng là từ “hương thơm” mang nghĩa biểu tượng cho vẻ đẹp của tấm lòng thơm thảo, biết cho đi, biết giúp đỡ. Cả câu nói muốn khuyên nhủ chúng ta phải biết cách cho đi, biết giúp đỡ người khác bằng sự tự nguyện, chân thành. Có như vậy chúng ta cũng sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp, làm đẹp cho bản thân và rộng hơn là làm đẹp cho xã hội.

Vậy tại sao lại nói: “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”? Bởi người biết cho đi bằng thái độ chân thành là người có tâm hồn đẹp, nhân cách đẹp. Khi cho đi những điều thiện lành chúng ta sẽ nhận lại những điều thiện lành như thế. Những giá trị được trao đi không phải là mất đi mà nó còn ở lại với chúng ta mãi mãi. Cho đi ở đây không đơn thuần là cho đi vật chất: cái bánh, miếng cơm, tiền bạc... Mà nó còn là sự cho đi của những tấm lòng thơm thảo. Cảm thông với những hoàn cảnh éo le, bất hạnh của người dân miền Trung gặp thiên tai, mỗi người góp một chút tiền bạc, quần áo để người dân thêm ấm lòng. Những con người gặp khó khăn ấy sẽ nhớ về những người giúp đỡ họ bởi tấm lòng chứ không thể so bì bằng vật chất. Người giàu có nhất trên thế giới không phải là người có nhiều của cải nhất mà là người có nhiều tình yêu thương nhất, tạo được nhiều giá trị cho bản thân và người khác nhất từ việc cho đi mà không cần nhận lại. Những người biết cho đi yêu thương là những người đang được nhận lại. Nhận lại yêu thương, nhận lại lời chúc tốt đẹp, tình cảm sáng trong... của mọi người. Họ góp phần làm cho cuộc sống trở nên ấm áp, đẹp đẽ hơn và vì thế cuộc sống của họ cũng trở nên ý nghĩa hơn.

Tuy nhiên, hiện nay có một số người giúp đỡ người khác nhưng không xuất phát từ sự chân thành. Có thể họ giúp đỡ người vì muốn nổi tiếng, muốn tạo ấn tượng trong mắt người khác.

Một số người lại ích kỉ, tham lam, chẳng bao giờ muốn cho đi mà chỉ muốn nhận lại, chỉ muốn người khác đem lại lợi ích cho bản thân mình. Lối sống đó cần nên án, phê phán và loại trừ để cuộc sống thêm đẹp hơn. Mặc dù vậy, khi cho đi mọi người cũng cần thực hiện đúng cách, cho đi không toan tính sẽ được nhận nhiều hơn là cho đi và ngược lại.

Bản thân tôi cũng đã có một vài lần băn khoăn khi mang một bộ sách mới đi quyên góp ủng hộ. Tôi nhận thấy đó là suy nghĩ vụn vặt, ích kỉ. Từ nay tôi sẽ khác, tôi sẽ tích cực hơn, cho đi nhiều hơn để tâm hồn tôi được nuôi dưỡng bởi những điều tốt đẹp hơn. Câu nói “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm” là bài học nhân sinh về triết lí sống của con người.

Nói tóm lại câu nói “Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm” là một bài học quý báu về lẽ sống của con người. Cho đến nay câu nói vẫn luôn đúng và cần được phát huy, nhân rộng.

3. Suy nghĩ về câu nói "Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm"

Chúng ta là con người, với những cá tính riêng và những nét độc lập, nhưng không đồng nghĩa với việc ta tách rời cộng đồng, ta vị kỉ, ích kỉ chỉ biết nghĩ đến bản thân, chỉ biết nhận mà không biết cho đi. Bởi thế, chúng ta cần thấu hiểu được rằng: “Bàn tay ta tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng phất hương thơm”

Bông hồng là hình ảnh ẩn dụ cho những điều tốt đẹp, niềm vui, hạnh phúc. Bông hồng cho đi hay chính là việc biết sẻ chia những điều quý giá, tốt đẹp mà hạnh phúc đầy yêu thương đến người khác để tâm hồn mình, vương vấn những mùi hương, có nghĩa tâm hồn được nhận lại sự thanh thản, bình yên và an lành từ tâm hồn. Đó là một cách sống đầy nhân văn và cao thượng, bởi nó ca ngợi và cổ động khích lệ chúng ta hãy biết trao đi, biết sẻ chia những điều yêu thương hạnh phúc trong cuộc sống để tâm hồn được an lành, thư thái, thanh thản, và cũng để niềm vui được nhân đôi.

Đúng là như vậy, trong cuộc sống con người luôn tồn tại trong mối quan hệ với cộng đồng, không thể đơn lẻ duy nhất. chính vì vậy chúng ta nhận nhiều sự tác động từ bên ngoài, hơn nữa con người là một sinh thể yếu đuối, môi trường sống lại ngày càng phức tạp và dữ dội, chính vì vậy ta cần biết cho đi để khi cho đi ta được nhận lại từ người khác sự yêu thương, bảo vệ để cứu sống lấy chính mình. Hãy nghĩ mà xem, cuộc sống này được tạo nên từ muôn vàn những vật chất khác nhau, và ta đang hưởng thụ chính thành quả của một quá trình đằng sau đầy mệt nhọc. Vậy nên, ta không thể sống ích kỉ, vị kỉ chỉ biết nhận mà không biết cho đi, không biết trao yêu thương, hạnh phúc niềm vui cho người khác. Như vậy ta sẽ trở thành con quỷ dữ của lòng tự ái, sống ích kỉ với người khác, sẽ chẳng khác gì số phận của biển chết kia.

Khi trao đi bông hồng, ta cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm vì mình đã có đôi chút cống hiến cho con người và xã hội, chứ không phải chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi. tình yêu thương trao đi, tấm lòng thêm rộng mở. Niềm vui trao đi sự hạnh phúc càng được trọn vẹn, nhân đôi. Bông hồng ấy cũng có thể là nỗi buồn, sự đau khổ biết sẻ chia với mọi người để kịp đón nhận sự thấu cảm, không rơi vào bế tắc, bị kích đến cô độc cùng đường. Bông hồng trao đi, là một tấm lòng không vị kỉ, không chỉ cầu thì cá nhân đã có ý thức hướng đến cộng đồng. Hãy thử nghĩ xem, nếu xã hội này chỉ biết giữ mãi bông hồng thì chẳng phải sớm muộn gì chúng cũng sẽ héo úa, tàn phai đó ư.

Nhưng không phải cứ trao đi bông hồng một cách hờ hững, vô tâm vô cảm là xong. Vấn đề là ở sự chân thành và yêu thương thành thật, là ở khát vọng muốn cống hiến cho đời chứ không phải là việc cố gắng chứng tỏ ta là người tốt, để hãnh tiến với đời. Cuộc sống cần sự chân thành, và hơn thế tiếng nói của trái tim càng cần thành thật, có như vậy tâm hồn ta mới không bị giày xéo bởi những sự dối lừa mà ta đã tạo ra. Thành thật trao đi bông hồng, mùi hương là phần thưởng xứng đáng cho bạn, mùi hương tỏa ra từ chính tâm hồn thân yêu và đáng quý của bạn. Khi ấy, tự nhiên tâm hồn bạn là một bông hồng cho đời, chẳng cần tìm kiếm đâu xa.

Và bạn làm điều ấy bằng cách nào, trước hết là từ bỏ cái tôi to đùng của mình, biết sống hài hòa, nhân ái. Sống yêu thương, nhân ái với cộng đồng. không giữ sự ích kỷ, không có thái độ sợ hơn thua, thiệt hơn để mong dành nhiều lợi ích về phần mình. Chỉ một lần vậy thôi, ta có còn là người tốt?